

LỜI GIỚI THIỆU

Sau 35 năm tiến hành công cuộc “Đổi mới”, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,... Từ một nước nghèo nàn, bị suy thoái bởi chiến tranh, Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng liên tục để dần dần xóa đói, giảm nghèo và trở thành khuôn mẫu điển hình được báo cáo tại Liên hiệp quốc. Việt Nam từng bước hòa nhập vào đời sống chính trị thế giới bằng việc tham gia các diễn đàn quốc tế quan trọng, thể hiện sự mong muốn làm bạn với tất cả các nước và là thành viên có trách nhiệm trên thế giới. Sự ổn định cấu trúc xã hội vĩ mô và sự biến đổi đời sống xã hội theo hướng tích cực đã làm cho mối liên kết giữa các nhóm xã hội, giữa Nhà nước và công dân, ngày càng trở nên bền chặt, khăng khít. Niềm tin xã hội đối với sự ổn định và phát triển của đất nước ngày càng được gia tăng, củng cố. Các thiết chế và thực hành văn hóa của người dân ngày càng phong phú và đa dạng, vừa tạo được hình ảnh của một nền văn hóa truyền thống, vừa tạo dựng được động lực, nguồn lực văn hóa mới phục vụ cho việc bảo tồn, hội nhập và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Được thành lập ngày 26/09/1991, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành. Trong ba thập kỷ qua, Khoa đã có nhiều đóng góp về lý luận và thực tiễn, về tri thức và kỹ năng, trong việc nhận diện, đánh giá và phân tích các vấn đề xã hội của đất nước để từ đó đề xuất và thực hiện các giải pháp xã hội từ cấp vi mô, trung mô đến vĩ mô. Những giải pháp chính sách và quản lý phát triển xã hội không thể thiếu những báo cáo xã hội học và công tác xã hội, bởi lẽ, những luận điểm và luận cứ về thực tiễn xã hội là căn cứ chính trong việc xây dựng, hoạch định chính sách và quản lý. Những văn bản luật pháp và chính sách ấy, nếu không căn cứ vào nguồn gốc xã hội của chúng, sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đi vào đời sống thực tế.

Trong 30 năm qua, Khoa Xã hội học đã đào tạo được 5156 cử nhân, 531 thạc sỹ, 111 tiến sỹ xã hội học; 2450 cử nhân, 415 thạc sỹ, 08 tiến sỹ công tác xã hội, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đất nước. Cán bộ của Khoa đã và đang làm chủ nhiệm, thư ký khoa học hoặc tham gia khoảng 30 đề tài trọng điểm cấp quốc gia, 01 tập Quốc chí, nhiều đề tài, dự án các cấp. Hoạt động công bố quốc tế (tiếng Anh và tiếng Pháp) của Khoa nằm trong nhóm các đơn vị dẫn đầu Nhà trường, với 02 nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN. Đồng thời, Khoa đã có nhiều sản phẩm nghiên cứu ứng dụng cung cấp các dịch vụ phát triển cộng đồng tại Hà Nội và nhiều địa phương khác. Hợp tác quốc tế ngày càng được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, Tạp chí Khoa học: *Nghiên cứu Chính sách và Quản lý* trân trọng giới thiệu tới độc giả một số công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn của tập thể giảng viên, nhà nghiên cứu, đối tác của Khoa. Các bài viết tập trung phân tích nhiều chiều cạnh xã hội hiện nay và đề xuất những hàm ý về chính sách phục vụ cho việc quản lý phát triển đất nước.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý độc giả.

THAY MẶT BAN BIÊN TẬP

TẠP CHÍ KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ